

BHXH tỉnh Hưng Yên: Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao

17:57 02/12/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tăng cường rà soát kế hoạch thu tháng cuối năm, thường xuyên bám sát đơn vị SDLĐ để đôn đốc thu BHXH, BHYT; rà soát dữ liệu thuế với dữ liệu NLD tham gia BHXH để bám sát cơ sở, đôn đốc khai thác đối tượng tham gia BHXH, BHYT... là các giải pháp BHXH tỉnh Hưng Yên đang triển khai, nhằm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch BHXH Việt Nam giao.



Tích cực triển khai đồng bộ các giải pháp thu, giảm nợ BHXH, BHYT.

Theo số liệu thống kê của BHXH tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 10, toàn tỉnh có 253.390 người tham gia BHXH; 230.892 người tham gia BH thất nghiệp; 1.143.196 người tham gia BHYT. Tổng số thu BHXH, BHYT lũy kế đến tháng 10 lên tới trên 5.031 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đến hết tháng 10, BHXH tỉnh đã giải quyết cho 7.993 người hưởng chế độ BHXH một lần; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, DS-PHSK cho 62.577 lượt người; tiếp nhận và thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 5.598 người.

Đáng chú ý, BHXH tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan trong chỉ đạo và thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một đơn vị SDLĐ với số tiền xử phạt là 158 triệu đồng; phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể trích chuyển nguồn kinh phí thuộc NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT theo quy định; phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền để mở rộng người tham gia BHXH, BHYT...

Tuy nhiên, BHXH tỉnh Hưng Yên cũng cho biết, số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn ngày càng được mở rộng, số thu năm sau cao hơn năm trước, nhưng tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT vẫn còn, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều NLĐ. Đơn cử; Công ty CP Đầu tư thương mại và kỹ thuật Hòa Bình (xã Trung Trắc, huyện Văn Lâm) chậm đóng BHXH, BHYT với số tiền trên 1,3 tỷ đồng của 159 NLĐ. Trong tháng 9/2023, Đoàn Thanh tra của BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra chuyên ngành và ban hành quyết định xử phạt đối với DN này. Sau đó, đến ngày 19/10, DN đã nộp số tiền chậm đóng gần 1,3 tỷ đồng; còn thiếu trên 32 triệu đồng là tiền lãi chậm đóng...

Tại thị xã Mỹ Hào, đến hết năm 2022 có 96 đơn vị chậm đóng BHXH kéo dài từ 3 tháng trở lên với số tiền trên 20 tỷ đồng, trong đó có 25 đơn vị khó thu, không có khả năng thu hồi (đơn vị giải thể, chủ SDLĐ bỏ trốn) với số tiền chậm đóng trên 1,7 tỷ đồng và 301 NLĐ bị ảnh hưởng quyền lợi do chưa chốt được sổ BHXH. Để giảm thiểu tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHXH thị xã Mỹ Hào đã tăng cường tuyên truyền và yêu cầu các DN trích đóng BHXH, BHYT cho NLĐ theo quy định; phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra để đôn đốc thu hồi số tiền chậm đóng...

Theo thống kê của BHXH tỉnh Hưng Yên, đến hết tháng 10 năm nay, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT của các đơn vị khoảng 216,7 tỷ đồng (không bao gồm số tiền chậm đóng dưới 1 tháng). Trong đó, có một số đơn vị gặp khó khăn, không có khả năng trích đóng BHXH, BHYT cho NLĐ đúng hạn, nhiều DN đã giải thể, phá sản, không còn hoạt động nên khó thu hồi số tiền chậm đóng. Ngoài ra, quy định mức lãi suất chậm đóng thấp hơn mức lãi suất vay ngân hàng nên một số đơn vị chậm đóng để trục lợi...

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, BHXH tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra là một trong những giải pháp giúp giảm thiểu tình trạng chậm đóng kéo dài. Theo đó, 10 tháng năm 2023, BHXH tỉnh đã thực hiện thanh tra, kiểm tra 191 đơn vị; ban hành kết luận thanh tra, kiểm tra 174 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện và yêu cầu các đơn vị truy nộp trên 33 tỷ đồng, trong đó số tiền chậm đóng được các đơn vị nộp trong quá trình thanh tra là trên 26 tỷ đồng. Đồng thời, ban hành 35 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt trên 260 triệu đồng...

Ông Phạm Hữu Hiện, Giám đốc BHXH tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, để giảm thiểu tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tập trung rà soát, phân loại các đơn vị chậm đóng; phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp thu hồi. Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách TTHC, đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử để rút ngắn thời gian làm việc của DN với cơ quan BHXH và kịp thời giải quyết các chế độ, chính sách cho NLĐ; tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật BHXH, BHYT của NLĐ, người SDLĐ.

Hà Thủy

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/bhxh-tinh-hung-yen-phan-dau-hoan-thanh-cac-chi-tieu-ke-hoach-duoc-giao>